

KHÔNG ĐỂ THIẾU VỐN TÍN DỤNG...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của hệ thống ngân hàng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhất là trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" đó là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Toàn ngành đã có bước phát triển vượt bậc, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 5 năm qua; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu

quả, góp phần bảo đảm giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tập trung cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; chủ động, kịp thời, tiên phong trong việc đề ra các biện pháp ứng phó, hỗ trợ khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, tháo gỡ khó khăn để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch. Năm 2021 là năm đầu tiên

thực hiện chiến lược giai đoạn 2020 - 2030 và kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; là năm sẽ tiếp tục gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, chính vì thế, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng cần xây dựng chiến lược, kế hoạch cụ thể trong hoạt động; có bước tiến mạnh mẽ, xây dựng phương án chặt chẽ, tính toán tăng trưởng tín dụng phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tiếp tục điều hành chính sách tiền

tệ chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; tuyệt đối không để thiếu vốn tín dụng trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghệ cao... trong đó ngân hàng không chỉ cho vay vốn mà còn hỗ trợ thiết thực giúp doanh nghiệp có phương án sản xuất hiệu quả và bền vững; tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, vừa hạn chế nợ mới gia tăng vừa xử lý thành công nợ xấu tồn đọng vừa bảo đảm hệ thống các tổ chức tín dụng phát triển ổn định, bền vững; tăng cường công tác

thanh tra, kiểm tra, bảo đảm an toàn hệ thống; tiếp tục xây dựng hệ thống ngân hàng phát triển theo hướng đa dạng, hiện đại, phát triển đa dạng hóa các hình thức thanh toán, đặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt. Tại hội nghị, 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 tập thể được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2015 - 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 12 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính phủ về thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

HƯNG HÀ... (Tiếp theo trang 1)

tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung xử lý hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; kiên quyết xử lý các sai phạm qua kết quả thanh tra, kiểm tra, góp phần bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

KỶ NIỆM 70 NĂM... (Tiếp theo trang 1)

Với những đóng góp to lớn, chiến công vang dội của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Đồng Bằng trong các cuộc kháng chiến, đến năm 2010 Sư đoàn 320A có 17 tập thể, 11 cá nhân, Sư đoàn 320B có 11 tập thể, 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị đồng thời tổng kết hoạt động 5 năm 2016 - 2020 của Hội bạn chiến đấu Đại đoàn Đồng Bằng tỉnh Thái Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN...

(Tiếp theo trang 1)

Niềm vui lớn của Công ty Tân Đề khi bước vào năm 2021 chính là khai trường và đưa vào hoạt động thêm 1 chi nhánh tại

tỉnh Hưng Yên; duy trì hợp tác với các đối tác xuất khẩu của các nước Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu; đã ký đơn hàng đủ để

người lao động sản xuất đến hết tháng 9/2021 và đang xúc tiến để tiếp tục ký các đơn hàng mới sản xuất từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022. Với những tín hiệu tích cực khi bước sang năm mới, ban lãnh đạo và người lao động Công ty Tân Đề phấn khởi,

tin tưởng doanh nghiệp sẽ tăng trưởng khoảng hơn 10% và các nhập của người lao động cũng sẽ tiếp tục được nâng lên.

Trước đó, từ ngày 23 - 25/12, Công ty Tân Đề đã tổ chức cho gần 4.000 đại biểu gia đình người lao động đi thăm nhà

máy sản xuất trên địa bàn tỉnh. Thông qua hoạt động này, ban lãnh đạo Công ty mong muốn thân nhân yên tâm về môi trường làm việc của người lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho họ chuyên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty.

CÔNG AN HUYỆN TIỀN HẢI Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép gần 10kg pháo nổ

Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 23/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và kinh tế (Công an huyện Tiền Hải) bắt quả tang Trần Văn Sáng, sinh năm 2001, trú tại xã Nam Trung (Tiền Hải) có hành vi mua bán trái phép gần 10kg pháo nổ các loại. Lực lượng chức năng thu giữ 4 hộp pháo mồm loại 36 quả, 55 quả pháo trứng và 2 tràng pháo tếp.

Hiện Công an huyện Tiền Hải đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. HÀ DƯƠNG

VŨ THƯ Năm 2020 xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người chết

Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Vũ Thư vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2020.

Năm 2020, huyện Vũ Thư tổ chức ký cam kết thực hiện ATGT với 86% số hộ dân. Ban ATGT huyện giao trách nhiệm quản lý 9 điểm nút giao thông quan trọng cho các địa phương; lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây tại 3 điểm giao thông trọng điểm nhằm tuyên truyền, hướng dẫn giao thông. Huyện và các địa phương tổ chức sửa chữa, làm mới 50 cụm giờ giảm tốc; cải tạo, nâng cấp, duy tu 8,6km đường giao thông với tổng kinh phí 57 tỷ đồng. Từ ngày 15/12/2019 - 15/12/2020, Công an huyện đã tuần tra, kiểm soát, xử lý 4.411 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tước 70 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ 74 phương tiện, phạt tiền trên 1,33 tỷ đồng. Cũng trong thời gian trên, trên địa bàn huyện xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 5 người; bằng số vụ, tăng 1 người chết, 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá về những kết quả đã đạt được, bổ sung những giải pháp, nhiệm vụ cần thực hiện nhằm thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự ATGT tiến tới giảm thiểu tối đa số vụ và số người thương vong do tai nạn giao thông trên địa bàn. HÀ PHƯƠNG

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.388

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 27/12, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 80,8 triệu người nhiễm và hơn 1,76 triệu người tử vong do Covid-19. Hiện nay, ngoài Anh, biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh hơn chủng gốc đã được tìm thấy ở nhiều quốc gia trên thế giới như: Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch, Séc, Hà Lan, Malaysia...

Tính đến 18 giờ ngày 27/12, cả nước ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới nhập cảnh từ Mỹ về được cách ly ngay. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã ghi nhận trên cả nước là 1.441 bệnh nhân. Hiện 1.303/1.441 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 103 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.440 tại tỉnh Vĩnh Long, tính đến sáng ngày 27/12 đã ra soát được 13 trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm lần 1 của các trường hợp F1 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long vẫn đang ra soát các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 1.440.

Tại Thái Bình, tính đến 15 giờ 40 phút ngày 27/12, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ còn 1 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Bên cạnh đó, tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) hiện cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 19 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh, giảm 1 trường hợp so với ngày 26/12. Đến nay, tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đã thực hiện trên địa bàn tỉnh là 10.926 mẫu. HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19 SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 0914.590.476 0227.3831.885

THÔNG BÁO TRẢ THƯỞNG GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình đã tổ chức trả thưởng cho 03 khách hàng trúng quán tại thành phố Thái Bình trúng thưởng giải Đặc Biệt mở thưởng ngày 8/12/2020 và ngày 21/12/2020 trị giá 1 tỷ 600 triệu đồng. Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình xin chúc mừng các Quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng và kính mời Quý khách hàng mua vé xổ số Miền Bắc các ngày 19/12/2020 và 21/12/2020 trúng thưởng giải Đặc Biệt đến địa chỉ số 47 Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng. CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ Tăng cường trách nhiệm trong hoạt động điều tra

Năm 2020, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Hưng Hà tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; tăng cường trách nhiệm trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; nâng cao vai trò, trách nhiệm của kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự, dân sự, hành chính.



Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà họp triển khai nhiệm vụ.

báo về tội phạm bảo đảm sát, đúng, hiệu quả. Phân công, bố trí đủ lực lượng kiểm sát viên tham gia đầy đủ các hoạt động điều tra ngay từ ban đầu. Tăng cường trách nhiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án

hình sự thông qua họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất, nghe báo cáo tình hình điều tra, báo cáo duyệt án, họp giải quyết điều tra ngay từ ban đầu. Tăng cường trách nhiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án

phiên tòa rút kinh nghiệm để cán bộ, kiểm sát viên tham dự, nghe báo cáo tình hình điều tra, báo cáo duyệt án, họp giải quyết điều tra ngay từ ban đầu. Tăng cường trách nhiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án

PHẠM HƯNG

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Nghị định số 137/2020/NĐ-CP

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8092 ra ngày 21/12/2020)

Câu 7: Những hành vi nào bị nghiêm cấm? Trả lời: Những hành vi sau đây bị nghiêm cấm: - Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại Nghị định này. - Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo. - Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục

tiêu bảo vệ. - Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. - Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường. - Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo. - Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định. - Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép

pháo dưới mọi hình thức. - Có ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo. Câu 8: Việc quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo được quy định như thế nào? Trả lời: Việc quản lý, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm các điều kiện sau đây: - Bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định; - Kéo dài giữ, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, chống sét, kiểm soát tĩnh điện và bảo vệ môi trường theo quy định, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu

chuẩn quốc gia và các quy định của pháp luật có liên quan; - Kho cất giữ, bảo quản pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải có nội quy, quy định về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy và chữa cháy; có phương án bảo vệ, bố trí lực lượng bảo vệ và tổ chức canh gác 24/24 giờ; kiểm tra, kiểm soát điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy đối với người, phương tiện ra, vào và làm việc trong khu vực kho; có biển cấm, biển báo, chỉ dẫn các quy định liên quan đến công tác an toàn phòng, chống cháy, nổ; niêm yết quy trình sắp xếp, bảo quản, xuất, nhập; kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phương án bảo đảm an ninh, trật tự và kế hoạch biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Quá trình bốc xếp, vận chuyển, bảo quản pháo, thuốc pháo tránh va chạm mạnh, tránh xa các nguồn nhiệt, điện; tuyệt đối cấm lửa hoặc các dụng cụ có thể gây ra lửa, tia lửa. (còn nữa) LÊ THUY (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)